

ชื่อหน่วยงาน... กองช่าง

รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/ กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของการควบคุม	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน / ผู้รับผิดชอบ
<p>กองช่าง</p> <p>กิจกรรม</p> <p>- งานแผนที่ภาษี (LTAX GIS)</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>- เพื่อให้การจัดทำแผนที่ ภาษี (LTAX GIS) มี ประสิทธิภาพในการนำมา ปรับข้อมูลของเทศบาลให้เป็น ปัจจุบัน</p>	<p>- เจ้าหน้าที่ที่มีอยู่ ยังขาดความรู้ความ เข้าใจในการจัดทำ แผนที่ภาษี (LTAX GIS)</p>	<p>- ส่งเจ้าหน้าที่ที่ รับผิดชอบเข้ารับ การฝึกอบรมใน โปรแกรมแผนที่ ภาษี (LTAX GIS)</p>	<p>- เจ้าหน้าที่ที่เข้า รับการฝึกอบรม สามารถนำความรู้ที่ เข้าอบรมมาจัดทำ โปรแกรมแผนที่ภาษี (LTAX GIS) ได้</p>	<p>- การปฏิบัติงาน ยังเสี่ยงต่อความ ผิดพลาด เนื่องจาก โปรแกรมแผนที่ภาษี (TLXA GIS) ต้องมี การปรับปรุงข้อมูล อย่างสม่ำเสมอทุก เดือน</p>	<p>- ติดตามและกำชับ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ให้ปรับปรุงข้อมูลอย่าง สม่ำเสมอ</p>	<p>นายภัทรวุฒิ ลูกคุ้มทอง นายช่างโยธาชำนาญงาน</p>

ลงชื่อ



ชื่อผู้รายงาน นายอภิชาติ พรหมรักษ์

ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

วันที่ ๒๗ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

หน่วยงานย่อย งานสาธารณูปโภค (กองช่าง)

รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมินและวัตถุประสงค์ของการควบคุม	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน / ผู้ที่รับผิดชอบ
<p style="text-align: center;">กองช่าง</p> <p>กิจกรรม</p> <p>- ด้านการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>- เพื่อให้การควบคุมอาคารการก่อสร้างเป็นไปตาม พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ และกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้องตามระเบียบและข้อกำหนดกฎหมาย เพื่อให้เกิดความปลอดภัยแก่ผู้อยู่อาศัย</p>	<p>- การก่อสร้างอาคารในเขตพื้นที่ส่วนใหญ่ ก่อสร้างอาคารก่อนที่จะได้รับใบอนุญาตก่อสร้างอาคารจากเทศบาล</p>	<p>- เจ้าหน้าที่กองช่าง ได้ออกตรวจสอบพื้นที่บริเวณที่มีการก่อสร้างอาคารว่าได้รับใบอนุญาตก่อสร้างอาคารหรือไม่และตรงตามแบบแปลนที่ได้ขออนุญาตไว้กับทางเทศบาลฯ</p>	<p>- การออกสำรวจของเจ้าหน้าที่ยังไม่ทั่วถึง ทำให้มีการก่อสร้างอาคารก่อนที่จะได้รับใบอนุญาตจากทางเทศบาล</p>	<p>- ประชาชนส่วนใหญ่ไม่ทราบว่า การก่อสร้างอาคารในเขตพื้นที่ต้องมีการขออนุญาตก่อสร้างอาคารก่อนจึงจะสามารถทำการก่อสร้างอาคารได้</p>	<p>- ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการก่อสร้างอาคารให้ประชาชนทราบเกี่ยวกับขั้นตอนการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร</p>	<p>นายอภิชาติ พรหมรักษ์ นายช่างโยธาชำนาญงาน</p>

